

กยท. ครบรอบ 1 ปี เดินหน้าสู่ความเป็น 1 ระดมพลร่วมยกฟ้าวิกฤตยางพาราไทย

กยท. ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดงานใหญ่ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 14-15 ก.ค. 59 นี้ หวังสร้างความเป็น 1 ให้กับยางพาราไทย พร้อมโชว์ผลงาน และระดมพลจากทั่วประเทศร่วมเสวนาฝ่าวิกฤตยางพาราไทย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. เตรียมจัดงานครบรอบ 1 ปีของการสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ผลงานในรอบ 1 ปีของ กยท. ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งเห็นสร้างความร่วมมือของพนักงานในภาคองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว และที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายยางพาราทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพารา

สำหรับการจัดงานครบรอบ 1 ปี กยท. ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย" ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้ง กยท. ที่ยุบรวม 3 หน่วยงานหลักที่ดูแลยางพาราของประเทศ คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกันให้เหลือเพียงองค์กรเดียว ในการรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ทั้งนี้ภายในงานจะมีจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชื่อ "ราชวงศ์กับยางไทย" ซึ่งน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามแนวพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ บ้านนาศิริ ที่ปลูกยางพาราทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตรวจเยี่ยมพื้นที่

ด้วยพระองค์เอง และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศสวนยางในเมืองกรุง เพลิดเพลินสาระบันเทิง กับการสาธิตการผลิตยางแท่ง สนามเด็กเล่นทำจากพื้นยาง ตุ๊กตายาง ยางโฟม เป็นต้น

นอกจากนี้ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา และผลผลิตทางการเกษตรในสวนยาง โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางจัดจำหน่ายโดยตรง อีกทั้ง สามารถร่วมงานสัมมนา และแสดงผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัย กยท. จากต้นทางสู่ปลายทาง และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตยางพาราไทย ทางเลือก ทางรอดของชาวสวนยาง" อีกด้วย

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวในตอนท้ายว่า กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นมาเนื่องจากเพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจรแล้ว ยังทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงินของกองทุนพัฒนายาง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา เกี่ยวกับยางพารา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ทั้งทางด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น

รวมทั้งดำเนินการให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ พัฒนาระบบตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลงทุนดำเนินการธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราและองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา เป็นต้น

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันอังคาร จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายธานี พันธุ์
 ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559.....○ สถานี มณี หัวหน้ากองประสานนโยบายและ
 พัฒนาที่ดินอุดรธานี นำโดย นุชจรี กองพล วิชาการ จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนา
 พรหม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน พันธ์งาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ
 อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีฯ ร่วม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมศึกษา
 กับเทศบาลตำบลปะโค จัดงานรณรงค์ปลูก งานสวนเกษตรของ นายประสิทธิ์ บุญ
 หล้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาท แก้ว อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน○ นายเสกสรร ประสิทธิ์กุล
 โอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิง ไพศาล เกษตรและสหกรณ์
 ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วม
 มิถุนายน 2559 ณ หนอง กิจกรรมรณรงค์ทำความ
 สาธารณะหนองฮาว บ้าน สะอาดคลอง ตาม
 หนองฮาว หมู่ 6 โครงการเสริมสร้าง
 ต.ปะโค อ.เมือง ศักยภาพการบริหาร
 จ.อุดรธานี.....○ นาย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
 อุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงาน แวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.
 ชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย 2559 ณ บริเวณซอยบางจะเกร็ง 3 ต.แม่
 ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการ กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จัดโดย
 ชลประทานนราธิวาส นายอดิพันธ์ หลาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
 หมด นายช่างชลประทานชำนาญาน เข้า แวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาล
 ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณคลองป่าเสม็ด เมืองสมุทรสงคราม โดยมีส่วนราชการ
 อำเภอสู่โข-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.....○
 วันก่อน.....○ การยางแห่งประเทศไทย “กิด ทางไทย”



เกษตรฯชงกรม. ระบาย‘สต็อก’ ยาง 3 แสนตัน

เกษตรฯเตรียมเสนอกรม.เลือกวิธี
ระบายสต็อกยาง 3 แสนตัน ระบุต้อง
ใช้เวลารวดเร็วที่สุด หวังกระทบยาง
ใหม่เข้าสู่ตลาด

นายสุรพล จารุพงศ์ กกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการระบายสต็อกยางและบริหาร
จัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ยางและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกั้นชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยว่า
รัฐบาลมียางอยู่ในสต็อก 3 แสนตัน ซึ่ง
คณะกรรมการฯมีความเห็นชอบร่วม
กันจะเสนอให้กรม.พิจารณาระหว่าง 2
แนวทางเลือก

คือ 1.การนำยางในสต็อกทั้งหมด
ออกไปใช้ในประเทศ โดยหน่วยงานรัฐ
เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคายางใหม่ที่กำลัง
จะออกสู่ตลาด 2.จัดนำออกประมูลขาย
ให้กับเอกชน

“การตรวจสอบสต็อกยางพารา
60 โกดัง พบยางที่มีคุณภาพดีมากกว่า
50% โดยยางคุณภาพดีส่วนใหญ่อยู่โกดัง
ในภาคเหนือ อีสานและภาคตะวันออก
ส่วนยางที่มีการเสียหายมากที่สุด เป็น
ยางพาราในภาคใต้ ที่มีกองยางพาราล้ม
โดยเฉพาะในจังหวัด สุราษฎร์ธานีและ
นครศรีธรรมราช ทำให้ยางพาราเสื่อม
คุณภาพลง” นายสุรพล กล่าว

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะระบายยางพารา
ในรูปแบบใด คณะกรรมการเห็นว่าควร
รีบดำเนินการ เนื่องจากการเก็บยางไว้ใน
สต็อกทำให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่าประกัน และยังมีผล
ต่อจิตวิทยาราคาซื้อขายในตลาดด้วย

ขง กรม.ระบายสต็อกยาง 3.1 แล่นต้น เกษตรสภาพแบกค่าเช่าโกดังไม้ไหว

นายสุรพล จารุหงส์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติการระบายสต็อกยางและบริหารจัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชนกรษาศถียรภาพราคายางเตรียมเสนอแนวทางบริหารจัดการสต็อกยางพารารัฐบาลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) โดยมี 2 แนวทางคือ 1.นำยางในสต็อกทั้งหมดไปใช้งานในประเทศโดยไม่กระทบต่อราคายาง 2.นำออกประมูลขายให้เอกชน ซึ่งทั้ง 2 วิธี ได้มีวิธีป้องกันการนำยางทั้งหมดกลับมาใช้อีก

“รัฐบาลมียางอยู่ในสต็อก 317,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 29,800 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าโกดังไว้สำหรับเก็บยางพาราราว 23 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 276 ล้านบาทต่อปี และยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องของประกันภัยอีกบางส่วน ขณะนี้ได้มีการตรวจสต็อกยางพาราไปแล้ว 60 โกดัง ซึ่งพบว่ายางมีคุณภาพดีมากกว่า 50% ส่วนใหญ่อยู่ในโกดังภาคเหนือ อีสานและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการเสียหายมากที่สุด เป็นยางพาราในภาคใต้เนื่องจากกองยางพาราล่ม”.

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนาจำกัด



ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

“ธุรกิจมั่นคง บริหารโปร่งใส พร้อมใจบริการ” วิสัยทัศน์การบริหารงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด ที่มุ่งให้บริการสมาชิกเป็นหัวใจหลัก โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯ เช่น ได้ซื้อสินค้าราคาถูกลงกว่าท้องตลาด ได้รับเงินปันผลจากการดำเนินธุรกิจ และเงินสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ มอบให้ ได้แก่ สวัสดิการกรณีคลอดบุตร สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการสมาชิกแต่งงานหรือบวช สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ด้วยความสำเร็จ สหกรณ์ฯ จึงเป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สหกรณ์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2528 โดยทางเกษตรอำเภอได้มาจัดตั้งเป็นกลุ่ม แนะนำเกี่ยวกับการทำยางแผ่นดิบ เพื่อให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันขายยางแผ่นดิบ จากนั้นเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันขายยางแผ่นดิบ ต่อมาเมื่อ ปี.2538 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อก่อตั้งเป็นโรงรมยางผลิตยางแผ่นรมควันและจดทะเบียนเป็น **“สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด”** เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2538 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 21 คน หลังจากนั้นได้เปิดรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก และขยายธุรกิจต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์ฯ คือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณจาก



จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย ในการลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้จำหน่ายข่าวสารโดยเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด เป็นตัวแทนในการจำหน่าย และมีสินค้าเบ็ดเตล็ดอีกหลายอย่าง

ธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา สหกรณ์ฯ ได้ซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน โดยซื้อน้ำยางสดวิธีกึ่งสี คือ ซื้อน้ำยางมาก่อนแล้วคิดราคาให้ทีหลัง สหกรณ์ฯ จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต และคิดราคางานเหลือจ่ายให้กับสมาชิก ไม่เสี่ยงเรื่องการขาดทุน ไม่ว่าจะราคาขายจะสูงหรือต่ำ และธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมัน สหกรณ์ฯ รับซื้อปาล์มน้ำมันจากสมาชิก และนำผลผลิตขายให้กับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้โรงผสมปุ๋ย กิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วน ใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

27 มิ.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 53.29 บาท ปรับลดลง 24 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 52.29
บาท ปรับลดลง 44 สตางค์ ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 50.10 บาท ปรับลดลง 35 สตางค์ ยางแผ่น
รมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.79 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 80 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัม
ละ 54.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 53.55 บาท ปรับ
เพิ่มขึ้น 1.30 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.18 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 37 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัม
ละ 44.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 17 สตางค์ สถานการณ์ราคายางประจำวัน มีปริมาณยางเข้าตลาด
กลางยางพารานครศรีธรรมราช 180,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 47.00 บาท ปรับ
ลดลง 2.50 บาท

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 60.08 บาทต่อกิโลกรัม ปรับ
เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 57.70 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 32 สตางค์ต่อ
กิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.07 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 94 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน(เขาค้อ) ให้ชาวไทยภูเขาอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่รบกวนป่าเพิ่มได้

27 มิ.ย. 2559

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาค้อ) 20 ปี ระหว่างปี 2559-2579 ว่า เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ ทำ เพราะเป็นปัญหาที่สะสมมานาน โดยแผนงานเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วนปี 2555 ดำเนินการ 2 พื้นที่จังหวัดน่านและเชียงใหม่ ระยะกลางปี 2560 - 2569 ดำเนินการใน 13 พื้นที่ ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่เป้าหมาย และระยะยาวปี 2570 - 2579 ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือทั้งหมด ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีพื้นที่รับผิดชอบ 2.1 ล้านไร่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชุมชนพื้นที่สูงให้อยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ จะเน้นการสร้างฝายกั้นถาวรโดยชุมชน และประชาชน การปลูกฟื้นฟูป่าโดยภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และชุมชน การปลูกแฝกชะลอการกัดเซาะพังทลายของดินในพื้นที่อ่อนไหวต่อการพังทลายของดิน การปลูกโดยไม่ต้องปลูก ใช้วิธีป้องกันรักษาป่าที่เหลือ ไม่ให้คนรบกวนหรือบุกรุก การจัดตั้งป่าชุมชนนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และอนุญาตให้ปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชน ตามมาตรา 20 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกเขตป่าเพิ่ม ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง เนื่องจากผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินมีการบุกรุกกว่า 800,000 คน เป็นชาวไทยภูเขา 640,000 คน, ชาวไทยพื้นราบ 80,000 คน และนายทุน 80,000 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพลิกฟื้นคืนระบบนิเวศเดิม
ให้กับพื้นที่ป่า รือถอนตัดโค่นพืชผลอาสินในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก

27 มิ.ย. 2559

นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอลานสกา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนระบบนิเวศเดิม
ให้กับพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ที่โรงเรียนวัดเจดีย์ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 300 นาย นำโดยนายเทอดไทย
ขวัญทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง พร้อมอุปกรณ์เลื่อยโซยนต์ ยาฆ่าตอ และต้นไม้ปลูกทดแทน เข้า
ดำเนินการตัดโค่นต้นยางในพื้นที่บุกรุก จำนวน 18 คดี ที่ 21 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
ในท้องที่หมู่ 4 หมู่ที่ 5 , 6 และ 7 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่ถูก
ใหม่ 20 แปลง และพื้นที่ที่ถูกบุกเก่า 40 แปลง ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เส้นทางเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก พื้นที่ที่ถูกบุกอยู่บนพื้นที่สูงภูเขาสูงชัน ต้องใช้
รถจักรยานยนต์วิบาก ขับขี่โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญบนเส้นทางถนนแคบ สูงชัน และมีโขดหิน ซึ่งหาก
เดินเท้าต้องใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมง ในระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร ในพื้นที่พบต้นยางหลายขนาด ต้น
มังคุด ทุเรียน สะตอ เป็นต้น โดยมีการปิดประกาศแปลงรื้อถอน พืชอาสิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 22
แสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ที่บ้านวังสาย หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเทิดไทย ขวัญทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง กล่าวว่า ต้องทำการรื้อถอนพื้นที่ที่ถูกบุก ใน
พื้นที่หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จับกุม
60 คดี มีการบุกปลูกพืชผลอาสิน เช่น ยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด จำนวน 40 คดี ส่วนอีก 20 คดี ไม่
ปลูกพืชผล โดยใน 40 คดี มี 21 แปลง 18 คดี รื้อถอนไปแล้ว ตรวจสอบพบว่าการบุกปลูกพืชผลใหม่อีก
ต้องรื้อถอนตัดโค่น แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 แปลง เพราะพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง ดำเนินการวันที่ 27 ถึง 30
มิถุนายน 2559 วันละหมู่บ้าน ในวันนี้ดำเนินการในหมู่ที่ 6 พบมีการปลูกยางอายุ 7-8 ปี และจะดำเนินการ
แบบนี้ทั้งหมด กับคดีที่ถูกบุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ช่วงนี้คดีที่ถูกบุกเกิดน้อยลง เนื่องจากหลังจาก
จับกุมแล้วจะรื้อถอนตัดโค่น ทำให้ผู้บุกบุกขาดทุนไม่บุกบุกต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช จำกัด

27 มิ.ย. 2559

ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช จำกัด บริเวณ ชั้น 1 อาคารศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช จำกัด ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐบาลที่ต้องการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และได้จัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ public private steering committee โดยมี คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและคณะทำงานร่วมรัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน นายสวัสดิ์ มีแต่้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า จังหวัด นครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด/อำเภอ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช จำกัด ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อการเข้าร่วมกับบริษัท ในกลุ่มการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงแนวทางการจัดตั้ง บริษัท และการลงทุนเพื่อจดทะเบียนบริษัท และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรัก สามัคคีนครศรีธรรมราช จำกัด ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อเป็นหน่วยประสานขับเคลื่อนการจัดตั้งบริษัทฯ ระยะที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม 2559

โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการจัดตั้งได้ในเดือนสิงหาคม 2559 ,มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อการจัดตั้ง บริษัทตามกรอบเบื้องต้น 4,000 หุ้่นๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท และมีเป้าหมายการเข้าร่วมการพัฒนา กับบริษัท กลุ่มการเกษตร อาทิ ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด ทุเรียน ปาล์ม ยางพารา เงาะ ฝัก อินทรียี่ แปะและโค กลุ่มการแปรรูป เช่น แป้งขนมจีน ผลิตภัณฑ์ยางพารา เครื่องถนอมเนื้อสัตว์ ลิเกา กระจูด ผ้าทอเมืองนคร ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก ภาพแกะหนังตะลุง หมอนและที่นอนยางพารา ขนมลา และกลุ่มการ ท่องเที่ยวชุมชน เช่น ชุมชนบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา ชุมชนบ้านบางสะพาน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนเขาศูนย์ อำเภอฉวาง เขารามโรม อำเภอร่อนพิบูลย์ เจดีย์ทอง อำเภอขนอม ชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง บ้านแหลมประทับ อำเภอขนอม เขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี วัดสวนขัน อำเภอช้างกลาง หุบ เขาช่องคอย อำเภอจุฬาภรณ์ บ้านเคิ่ง อำเภอชะอวด และโบราณสถานบ้านเขาคา อำเภอสิชล เป็นต้น

อุไรวรรณ /ข่าว พรรณี /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 มิถุนายน 2559

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดัชนีราคา-ผลผลิต พ.ค. ปรับตัวเพิ่ม สศก. เผย มิ.ย. สับปะรดโรงงาน-มังคุด-เงาะ อยู่ในช่วงออกตลาด

- ThaiPR.net 27 มิ.ย. 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มร้อยละ 2.57 ส่วนดัชนีผลผลิตเพิ่มร้อยละ 17.05 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา ระบุ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตลดลง ในขณะที่ยางพาราราคาสูงขึ้นจากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่ม ด้าน สุกกร และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นจากความต้องการในช่วงเปิดเทอม โดยช่วงเดือนมิถุนายนนี้ สับปะรดโรงงาน มังคุด และเงาะกำลังออกตลาด

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% **ยางพารา** สับปะรดโรงงาน สุกกร และไข่ไก่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา **ยางพารา** ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมันและราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ สุกกร และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการในช่วงเปิดเทอม สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ลองกอง เงาะ และมังคุด ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 กับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว (ปี 2558) ภาพรวมสูงขึ้น ร้อยละ 6.35 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % **ยางพารา** ทูเรียน และปาล์มน้ำมัน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการส่งออกมีมากขึ้น **ยางพารา** ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ทูเรียน ราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากภาวะภัยแล้ง สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มังคุด ราคาลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมา มังคุดรุ่นแรกแตกใบอ่อน เนื่องจากมีฝนตกในช่วงที่มังคุดกำลังแทงช่อดอก ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวถึงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.05 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ **ยางพารา** ทุเรียน สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ปาล์มน้ำมัน ไข่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลงได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม (ปี 2558) พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.28 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลองกอง และมังคุด สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า **ยางพารา** ทุเรียน สับปะรดโรงงาน เงาะ และลิ้นจี่ ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนมิถุนายน 2559 ได้แก่ สับปะรดโรงงาน มังคุด และเงาะ